

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง

1. ณะปรับบทบาทกองทุนแก้นี้เกษตรกร
2. แบ่งเค้กันมร.ร.เทอม2/58ย้อร้อง 'ฉัตรชัย' รื้อจัดสรรสิทธิใหม่
/ 3 สหกรณ์โตพรวด
3. สมาคมน้ำตาลค่าน้อยขั้นต้น '2 ราคา'
4. ค้านกอน.กำหนดอ้อยขั้นต้น2ราคาหวั่นระบบแตกแยกจ้่นายกทบทวน
5. บางพื้นที่เริ่มทำนาปรังเตือนเสี่ยงต่อผลผลิต
6. ดึง200สหกรณ์เสริมเขี้ยวเล็บภาคเกษตร
7. สั่งรูดม่านไทยเข้มแข็ง ไฟเขียว 1,177 ล้านช่วยเกษตรกรภัยแล้ง
8. ระดมความเห็นมาตรฐานพริกป่น

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
มติชน
ไทยรัฐ
แนวหน้า

เกษตร-และสิ่งแวดล้อม



13

สศก.เปิดผลศึกษาเกษตรกรรวมปลัก
ปัญหาหนี้สิน แนะนำปรับบทบาทกองทุน
ต่างๆ ลดความซ้ำซ้อน และมุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

แนะนำปรับบทบาทกองทุนแก้หนี้เกษตรกร

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ดำเนินโครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกร และแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทำการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงภาวะหนี้สินเกษตรกรทั้งระบบ และประเมินกองทุนภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรฯ

ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมหนี้สินคงเหลือของเกษตรกรที่มีอยู่กับองค์กรการเงินต่างๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมถึงหนี้สินภาคการเกษตรที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์พบว่า ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่สำคัญที่สุดของภาคการเกษตรไทย โดยในปี 2557 มียอดเงินลูกหนี้คงเหลือสูงสุดร้อยละ 63 ของยอดหนี้สินคงเหลือของภาคการเกษตรที่มีอยู่กับองค์กรการเงินข้างต้น รองลงมาเป็น ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์การเกษตร กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามลำดับ

ซึ่งสาเหตุสำคัญของการก่อหนี้และความยากจนของเกษตรกร คือ เกษตรกรเข้าไม่ถึงแหล่งความรู้และการพัฒนาทักษะ อีกทั้งเกษตรกรไม่มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการผลิต

สำหรับแนวทางการแก้ไข ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการสร้างและร่วมกันใช้กฎ กติกา และวิธีการของภาคประชาชน ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐจะต้องพัฒนาและใช้ระบบการคัดเลือกเกษตรกรที่ดี มีการวางกรอบ

ในการพัฒนาฐานข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงวางระบบติดตามที่เน้นการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ และที่สำคัญ คือ ภาครัฐไม่ควรเน้นให้ความช่วยเหลือด้วยการเติมเงินหรือใช้เงินเป็นตัวตั้ง แต่ควรสร้างวินัยทางการเงินและฟื้นฟูอาชีพอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กระทรวงเกษตรฯได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหลายรูปแบบ ส่วนหนึ่งเป็นความช่วยเหลือด้านการเงินผ่านกองทุนต่างๆ แต่ยังคงให้ความสำคัญการอุดหนุนเงินมากกว่าการพัฒนาศักยภาพและอาชีพ ซึ่งมีใช้การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทำให้เกษตรกรเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงศักยภาพของกองทุน ลดความซ้ำซ้อน ใช้ประโยชน์จากความชำนาญเฉพาะด้านของหน่วยงานที่มีอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

แบ่งเค้กนมร.ร.เทอม2/58ย้อ

ร้อง ‘ฉัตรชัย’ รื้อจัดสรรสิทธิใหม่ / 3 สหกรณ์โตพรวด

แบ่งเค้กนมโรงเรียนเทอม 2/58 ยังไม่ลงตัว มิลค์บอร์ดขยายเวลา จัดสรรโควตาออกไปจนถึง 31 ธ.ค.นี้ ออกโรงปรามห้ามแตกแถว ใครแย่งพื้นที่จำหน่าย ชูเช็คบิล วงในเผย 3 ปีนมโรงเรียน 3 สหกรณ์เฟื่อง ได้รับ อานิสส์โควตาพุ่งก้าวกระโดด อีกด้านผู้ประกอบการร้อง “ฉัตรชัย” ด้ รื้อจัดสรรสิทธิใหม่เป็น ยื่น 3 ข้อบับมิลค์บอร์ดจัดระเบียบใหม่ สร้างทาง เลือก อบต. ชื้อนมโรงเรียน

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการโคนม และผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เปิดเผย กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าองค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะกรรมการและเลขาธิการของมิลค์ บอร์ด ได้รับมอบหมาย ให้ทำหนังสือด่วน ที่สุด ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 แจง ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ โรงเรียนเอกชน ให้จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนตามที่เคยจัดสรรไว้ในภาค เรียนที่ 1/2558 ไปพลางก่อนเป็นการ ชั่วคราว รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ตาม บัญชีรายชื่อเดิมตามมติมิลค์บอร์ด เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้ขยายเวลา การจัดสรรสิทธิพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน ออกไปอีก 30 วัน หรือไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้เพื่อให้คณะ

อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลัก เกณฑ์แนวทางปฏิบัติและการจัดสรรสิทธิ พื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ที่มีนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ร้อง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น ประธาน ให้แล้วเสร็จ สำหรับระยะเวลา ที่เหลือของภาคเรียนที่ 2/2558 หรือตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะ กิจฯ ได้กำหนดบทลงโทษผู้ประกอบการ ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการ จำหน่ายนมโรงเรียนและจำหน่ายนม โรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ จาก อ.ส.ค. ในช่วงรอยต่อระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 และให้เร่งรัด คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบการ อนุมัติให้ขยายสิทธิพิเศษการจำหน่ายนม โรงเรียนแก่ อ.ส.ค. ออกไปอีก 2 ปีตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560

แหล่งข่าวจากมิลค์บอร์ด กล่าว ว่า การบริหารนมโรงเรียนของ 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สมาคม ผู้ผลิตนมยูเอชที สมาคมผู้ผลิตนมพาส เจอไรซ์ และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ อาหารนมไทย ที่ผ่านมานั้นจากการตรวจสอบพบมี 3 สหกรณ์โคนมได้รับอานิสส์ จากการจัดสรรโควตาที่มีลักษณะการเติบโต แบบก้าวกระโดด (โดยเข้าร่วมโครงการ ครั้งแรกพร้อมกันตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 /2556) ได้แก่ 1.สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ด้รื้อจัดโควตาจำหน่าย จำนวน 10 ตัน ต่อวัน เปรียบเทียบกับ ภาคเรียนที่ 2/2558 (ใช้อ้างอิงเทอม 1/2558) ในบันทึกความ ตกลง(เอ็มโอยู) มี 36.28 ตันต่อวัน แต่ มีกองยืม จัดสรรให้ จำนวน 20.47 ตัน/ วัน และบวกกองกลางเพิ่มให้อีก 8 ตัน ต่อวัน จึงทำให้ด้รื้อจัดสรรสิทธินมโรงเรียน 64.75 ตันต่อวัน

2.สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ด้รับโควตาจัดสรรครั้งแรกจำนวน 10 ตัน ต่อวัน ขณะที่ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ้างอิง เทอม 1/2558) ด้รับการจัดสรรสิทธิ 51 ตันต่อวัน และ 3.สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ด้รับจัดสรร จำนวน 15 ตันต่อวัน ในภาคเรียนที่ 1/2556 ขณะที่ภาคเรียน ที่ 2/2558 ด้รับการจัดสรรสิทธิทั้งสิ้น 54.50 ตันต่อวัน

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการใน โครงการนมโรงเรียน เผยว่าที่ผ่านมา เกษตรกรถูกบีบจากมิลค์บอร์ดโดยไม่มี เงื่อนไขรองรับว่า หากเกษตรกรมีนมเท่า นี้ จะต้องขายนมโรงเรียนเท่านั้น ส่วนที่ เหลือให้แยกไปขายนมพาณิชย์ทั้งที่ เกษตรกรอยากจะขายเข้าโครงการนม โรงเรียนทุกหยด ผลดังกล่าวกระทบเป็น โดมิโนถึงเอกชน ทำให้น่านมดิบส่วนที่

➢ ตัวอย่าง 3 สหกรณ์ ที่มีการขยายตัวของพื้นที่จำหน่าย สูงสุดในโครงการนมโรงเรียน



รายชื่อ	จัดสรรสิทธิเทอม 1/2556	จัดสรรสิทธิเทอม 2/2558
1. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด	10	64.75
2. สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	10	51
3. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด	102.17	130.26

ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม

เหลือที่รับจากเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะอ้างว่าเป็นนมพาณิชย์ ส่วนกองกลาง กองยิ้ม ก็ไล่ให้กับพรรคพวกตนเอง ใครที่ไม่ใช่พวกก็โดนตัดสิทธิ์ ปรึบลด อ้างโน่นนี่

ตั้งนั้นจึงได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอทางออกใหม่ที่เป็นธรรม อาทิ 1.ให้แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 ชื่อ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และโรงเรียนเอกชนได้เลือกซื้อนมโรงเรียน 2.ควรให้ อบต. และโรงเรียนจัดซื้อโดยระเบียบพัสดุทั่วไป เพื่อป้องกันการฮั้วประมูล และ 3.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนผู้ประกอบการได้ หากสินค้านมไม่มีคุณภาพหรือขาดการบริการที่ดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็ดียังหวังว่าจะจัดสรรแบบเดิม เพราะ 4 สมาคมนั่งอยู่ในคณะกรรมการมิลค์บอร์ดด้วย เชื่อว่าจะขวางอย่างแน่นอนถ้ารื้อจัดสรรใหม่

สมาคมน้ำตาลค้าน อ้อยขั้นต้น '2 ราคา'

ชี้ทำให้อุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลไทยอ่อนแอลง

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายค้านมติ กอน.

กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปี 58/59 เป็น 2 ราคา
หวั่นเกิดปัญหาโรงงานน้ำตาลเปิดศึกแย่งอ้อย
และปัญหาการส่งออกอ้อยข้ามเขตในพื้นที่รอยต่อ
ชี้ชาวไร่อ้อยถูกกดราคาให้โรงงานน้ำตาล
ที่ให้ราคาอ้อยสูงกว่า

นายสิริวัชร เสียมภักดี ประธานคณะทำงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล
ทราย เปิดเผยว่า 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลได้ทำ
หนังสือยื่นถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนาย
กรัฐมนตรี รมว. อุตสาหกรรม รมว. พาณิชย์ และ
รมว. เกษตรฯ เพื่อคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับ
การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดู
การผลิตปี 2558/59

ตามมติ กอน. ที่เห็นชอบให้กำหนดราคา
อ้อยขั้นต้นเป็น 2 ราคา คือ เขตค่านวนราคา
อ้อยเขต 5 ในอัตราตันอ้อยละ 773 บาท ณ ระดับ
ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. ส่วนเขตที่เหลือ
กำหนดที่ 808 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับค่า
ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายมองว่า การ
ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นดังกล่าว จะก่อให้เกิด
ปัญหาการแย่งอ้อย ปัญหาอ้อยข้ามเขต นำไป
สู่ความขัดแย้งระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงาน
น้ำตาลทราย เนื่องจากการเพาะปลูกอ้อยในแต่ละ
ฤดูกาลผลิตนั้น โรงงานน้ำตาลทรายจะส่งเสริม
สนับสนุนชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ทั้งปัจจัยการผลิต
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
รวมถึงการสนับสนุนเงินทุน(เงินกู้ยืม) แก่ชาว
ไร่อ้อย หากชาวไร่อ้อยนำผลผลิตอ้อยไปส่ง
ยังโรงงานที่ให้ราคาอ้อยขั้นต้นสูงกว่า ทำให้
โรงงานมีความเสี่ยงในการสนับสนุนเงินทุน
ให้แก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา และขาดความร่วมมือ

กันในการสนับสนุนพัฒนาอ้อยให้มีคุณภาพ

ขณะเดียวกัน โรงงานที่ให้ราคาอ้อยขั้นต้น
ที่ต่ำกว่าพื้นที่เพาะปลูกอื่น จะมีความเสี่ยงที่
สถาบันการเงินไม่สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โรงงาน
เพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูกอ้อย ซึ่งจะทำให้
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ
อ่อนแอลงและไม่เป็นผลดีต่อระบบโดยรวม
เหมือนกับที่เคยเกิดในประเทศคิวบา ฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซีย ที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ในการ
ส่งออกน้ำตาลอันดับต้นๆ ของโลก

นายสิริวัชร กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการ
ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นตามพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ได้มีการ
กำหนดเขตค่านวนราคาอ้อยเป็นเขตเดียวกัน
ทั่วประเทศ และกำหนดราคาอ้อยและผล
ตอบแทนจากการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้ง
ขั้นต้นและขั้นปลายเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศ
มาโดยตลอด แม้ว่าในฤดูการผลิตปี 2540/41
จะเริ่มมีการแบ่งเขตค่านวนราคาอ้อยออกมา
เป็นหลายเขตมาจนถึงปัจจุบัน แต่การประกาศ
ราคาอ้อยขั้นต้น ยังคงยึดปฏิบัติประกาศเป็น
ราคาเดียวกันทั่วประเทศ

การประกาศราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตนี้
กำหนดเป็น 2 ราคา จึงควรพิจารณาให้ความ
อย่างเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อยอย่างเท่าเทียมกัน
หากอนาคตมีการประกาศราคาอ้อยหลายเขต
หลายราคามากขึ้น จะยิ่งทำให้ชาวไร่อ้อยเกิด
ความสับสนและจะนำไปสู่ความแตกแยกใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย

"3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายไม่เห็นด้วย
กับการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นเป็น 2 ราคาและ
ต้องการให้กำหนดเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศ
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะนำไปสู่การแย่งอ้อย การ
ส่งออกอ้อยข้ามเขต ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล
ขาดแรงจูงใจที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การแย่งซื้อ
อ้อย สุดท้ายไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์จาก
การประกาศราคาอ้อยขั้นต้น 2 ราคาในครั้ง
นี้ และจะทำให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ไทยที่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 2
ของโลกอ่อนแอลง" นายสิริวัชร กล่าว

ค้านก่อน.กำหนดอ้อยขั้นต่ำ2ราคา หัวระบบแตกแยกจี้นายกทบทวน

ไทยโพสต์ ● 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ค้าน ก่อน.กำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำปี 2558/59 เป็น 2 ราคา ซึ่งทำให้เกิดการแย่งอ้อย และความแตกแยกในระบบ เตรียมร่อนหนังสือถึง “ประยุทธ์” จี้ทบทวน ด้านน้ำตาลทรายควดขาดทุนต่อเนื่องถึงไตรมาส 4

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลได้ทำหนังสือยื่นให้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม, รมว.กระทรวงพาณิชย์ และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อคัดค้านและไม่เห็นด้วยต่อการกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำ และผลตอบแทนการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต่ำฤดูกาลผลิตปี 2558/59 ตามมติ

ก่อน.ที่เห็นชอบให้กำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำเป็น 2 ราคา คือ เขตค่านวนราคาอ้อยเขต 5 ในอัตราตันอ้อยละ 773 บาท ณ ระดับค่าความหวาน 10 ซีซีเอส ส่วนเขตที่เหลือกำหนดที่ 808 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับค่าความหวาน 10 ซีซีเอส

“การประกาศราคาอ้อยขั้นต่ำดังกล่าว จะก่อให้เกิดปัญหาการแย่งอ้อย ปัญหาอ้อยข้ามเขต ทำให้เกิดปัญหาการแย่งอ้อยระหว่างโรงงานน้ำตาล และปัญหาการส่งอ้อยข้ามเขตในพื้นที่เพาะปลูกรอยต่อระหว่างเขต เนื่องจากชาวไร่คู่สัญญาของโรงงานน้ำตาล หันส่งมอบอ้อยให้โรงงานน้ำตาลที่ให้ราคาอ้อยสูงกว่า ซึ่งทำให้เกิดความแตกแยกให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ” นายสิริวุทธิ์กล่าว

นายสิริวุทธิ์อีกกล่าวว่า ที่ผ่านมาการประกาศราคาอ้อยขั้นต่ำตามพระราชบัญญัติอ้อย

และน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ได้มีการกำหนดเขตค่านวนราคาอ้อยเป็นเขตเดียวกันทั่วประเทศ และกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนจากการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งขั้นต่ำและขั้นท้ายเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศมาโดยตลอด แม้ว่าในฤดูกาลผลิตปี 2540/41 จะเริ่มมีการแบ่งเขตค่านวนราคาอ้อยออกมาเป็นหลายเขตมาจนถึงปัจจุบัน แต่การประกาศราคาอ้อยขั้นต่ำยังคงยึดปฏิบัติประกาศเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศ และได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด แต่การประกาศราคาอ้อยขั้นต่ำในฤดูกาลผลิตนี้ กำหนดเป็น 2 ราคา จึงควรพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อยเท่าเทียมกัน หากอนาคตมีการประกาศราคาอ้อยหลายเขตหลายราคามากขึ้น จะยิ่งทำให้ชาวไร่อ้อยเกิดความสับสนและจะนำไปสู่ความแตกแยกในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยในที่สุด

นายทัศนัยนากรกุลกรรม การผู้จัดการ บมจ.น้ำตาลครบุรี กล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาส 4/58 ขาดทุน 111.5 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3/59 ที่ขาดทุน 88.9 ล้านบาท ราคาขายน้ำตาลเฉลี่ยลดลง 12.96% ตามภาวะราคาน้ำตาลในตลาดโลกลดลง และส่วนต่างระหว่างน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบน้อยลง อย่างไรก็ตาม ทั้งปีคาดว่า จะทำกำไรได้น้อยกว่าปีก่อนที่ทำได้ 318.68 ล้านบาท ส่วนในปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เติบโต 5%

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติหวานสองเท่าเช่นเดิม แต่อาจจะมียูนิฟอร์มที่แตกต่างออกไป เน้นขายกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ส่วนค่าปลีกจะรุกช่องทางโมเดิร์นเทรด เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น.

บางพื้นที่เริ่มทำนาปรังเดือนเสี่ยงต่อผลผลิต

มีรายงานข่าวจากกรมชลประทาน แจ้งว่า จากการติดตามสภาพการเพาะปลูกของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่าขณะนี้ในบางพื้นที่ที่มีเกษตรกรเริ่มทำนาปรังกันไปบ้างแล้ว นับว่าเสี่ยงมากต่อการที่ผลผลิตจะเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตนเอง

ซึ่งกรมชลประทานได้มีการสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยย้ำเสมอว่า แม้ว่ากรมชลประทานจะไม่สามารถไปห้ามเกษตรกรไม่ให้ทำการเพาะปลูกได้ แต่ได้พยายามสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในเรื่องของการจัดการน้ำร่วมกันมาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ สำหรับการสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำต่าง ๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย ที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้กำชับและควบคุมการสูบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานีสูบน้ำของการประปาสวนภูมิภาค ให้สูบน้ำตามกฎกติกาการสูบน้ำที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปตามแผนและเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้าด้วย.

ดึง200สหกรณ์เสริมเขียวเล็บภาคเกษตร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในภาคเกษตร 4 ด้าน คือ การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด ในส่วนของกรมดูแลสมาชิกกว่า 12 ล้านคน รองรับนโยบายของกระทรวง โดยเบื้องต้นกำหนดแผนส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ โดยเพิ่มอำนาจต่อรองเพื่อให้อัตราสินค้าถูกลง เช่น ซึ่อปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ รวมถึงจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับ

ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า ในส่วนลดต้นทุนกลางน้ำ มีแผนสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มศักยภาพการผลิต ทั้งการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วม ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย คาดจะช่วยสร้างอำนาจต่อรองราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนของสมาชิก ทั้งยังเกิดการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ช่วยสร้างรายได้ ในขั้นปลายน้ำจะส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือช่วยในการลดต้นทุน ด้วยการขยายโอกาสด้านการตลาด ผ่านเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ พร้อมผลักดันส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และรองรับเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี

ส่งรูดผ่านไทยเข้มแข็ง

● ไฟเขียว 1,177 ล้านช่วยเกษตรกรภัยแล้ง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ปิดโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือบไทยเข้มแข็ง หลังจากที่ตั้งงบมาตั้งแต่ปี 52 โดยในช่วงที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารมีกรอบงบประมาณเหลือจากโครงการไทยเข้มแข็ง โดยไม่มีภาระผูกพัน 15,200 ล้านบาท และได้นำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วง 3 เดือนแรกจนถึงปัจจุบันเบิกจ่ายได้ 78% คิดเป็นวงเงิน 11,710.21 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 30 ก.ค.58 จำนวน 106.56 ล้านบาท ให้อยู่โครงการและส่งเงินคืนคลัง และโครงการที่ลงนามในสัญญาได้ภายใน 30 ก.ย.58 วงเงิน 1,266.82 ล้านบาท ครม.เห็นชอบให้ยืดระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปจากวันที่ลงนามในสัญญา อีก 360 วัน ถ้าถึงกำหนดเบิกจ่ายได้เท่าใด ที่เหลือให้ส่งคืนคลังไม่อนุญาติให้ตั้งงบใหม่ ขณะเดียวกัน ครม.อนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่ายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขเป็นค่าคืนเงินค่าปรับให้เอกชน 47 ล้านบาท ใน 16 โครงการ พร้อมอนุมัติให้ตั้งงบสำรองจ่ายไว้ 322.168 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานที่ยังต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนดังกล่าวมีงบประมาณสำหรับดำเนินงานต่อไป

ขณะเดียวกัน ครม.ได้อนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 ประกอบด้วยมาตรการแรก ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน โครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งด้านเกษตรวงเงิน 971 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 385,000 ครัวเรือน จากที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอขอมา 1,000 ล้านบาท และมาตรการที่ 2 ชะลอหรือขยายเวลาการชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ 206 ล้านบาท จากที่เสนอขอมา 5.62 ล้านบาท รวมวงเงินที่ ครม.อนุมัติ 1,177 ล้านบาท.

ระดมความเห็นมาตรฐานพริกป่น

นางสาวจุฑาเดือน ศตะนาวิณ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่าพริกป่นเป็นเครื่องเทศที่ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตส่งออก ขณะเดียวกันเป็นเครื่องปรุงรสที่คนไทยนิยมบริโภค และยังมีการนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารชนิดต่างๆ ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกพริกป่นไปยังต่างประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น กว่า 3,150 ตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 130 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตพริกป่นยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย คุณภาพไม่สม่ำเสมอและไม่



จุฑาเดือน ศตะนาวิณ

ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและยกระดับการผลิตพริกป่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มกอช. จึงเตรียมการจัดทำมาตรฐานพริกป่นและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตพริกป่นขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นแนวทางในการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก มกอช. จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน สมาคม ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานฯ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ก่อนดำเนินการประกาศเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร ต่อไป

“พริกป่นเป็นสินค้าที่สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศ อีกอย่างหนึ่งการจัดทำมาตรฐานพริกป่นและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตพริกป่น นอกจากจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังทำให้ตลาดการส่งออกพริกป่นมีศักยภาพช่วยลดปัญหาการแจ้งเตือนและส่งกลับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ” นางสาวจุฑาเดือน กล่าว